

บทความ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน (วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2527)

นิคม จันทรวิทุร

ชาวฟองทองไปถึงบึงอระเลขาธิการรัฐสภาหญิงคนแรก

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาความสับสนและอึมครึมได้ปกคลุมบ้านเมืองเรามาเรื่อยเริ่มแต่การจับกุมผู้ต้องหาคอมมิวนิสต์จับหนังสือพิมพ์และอาจารย์ในข้อหาช่วยเหลือองค์การคอมมิวนิสต์ จับนักเขียนและนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ติดตามมาด้วยการเคลื่อนไหวขอแก้รัฐธรรมนูญและต่ออายุราชการของผบ.สูงสุด เหตุการณ์ข้างต้นได้ทำให้ประชาชนไทยธรรมดาทั้งหลายเกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจเป็นห่วงในภาวะบ้านเมือง

ท่ามกลางความมืดมนและสับสนข้างต้น ชาว “ชาวฟอง สิทธิชูชัย” เอาชนะมวยโลกได้เหรียญเงินโอลิมปิก ช่วยให้เกิดความสบายใจโล่งใจแก่คนไทยส่วนใหญ่

ความดีใจ ความภาคภูมิใจที่มีต่อวีรบุรุษชาวฟองยังไม่ทันจางหายไป “ทองใบทองเปาต์” ทนายความคนยากก็ได้รับรางวัล

”แม็กไซไซ” ทำให้เกิดความปริศนาปรามอภัยโลดแล่นสูงขึ้น

เปรียบเสมือนแสงสว่างที่แวบขึ้นมาในท้องฟ้าที่มืดมัวก่อให้เกิดกำลังใจเข้มแข็งขึ้นในหมู่คนไทยทั้งหลาย ทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่คนทั้งสองได้รับเกียรติข้างต้นนอกจากจะเป็นข่าวดีข่าวมงคลของคนไทยทั้งชาติแล้วทั้งสองคนมีสิ่งๆ ที่เหมือนกันคือเป็นตัวแทนของคนธรรมดาสามัญทั้งคู่มากจากครอบครัวชาวานจากที่ราบสูงอีสานมาจากครอบครัวธรรมดาที่มีชีวิตเรียบ ๆ ง่าย ๆ ผ่านความยากจนและการต่อสู้มาหลายชั่วคนหันมาทางยุทธจักรของข้าราชการในขณะที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารกำลังวิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นข้าราชการหญิงธรรมดาท่านหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น “เลขาธิการรัฐสภาไทย”

ข่าวนี้แม้จะไม่ได้รับเกียรติเป็นข่าวตัวโป๊ของหนังสือพิมพ์ทั้งหลายแต่ก็มีความหมายมากสำหรับข้าราชการและคนไทยไม่น้อย

ประการแรกข้าราชการผู้นี้คือ “คุณบึงอระ” เป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประมุขของข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติ

คุณบึงอระมีสิ่งที่คล้ายกับวีรบุรุษทั้งสองท่านคือเป็นคนไทยธรรมดาคนหนึ่งรับการศึกษาในประเทศมาตลอดทำงานไต่เต้ามาจากข้าราชการผู้น้อยแต่ตั้งหน้าทำงานด้วยความอดสาหะ เอาใจใส่ทุ่มเท สุจริตยุติธรรมตลอดเวลา 30 ปี ไม่เคยวิ่งเต้นขอตำแหน่งจากใคร ฉะนั้นคุณบึงอระจึงเป็นตัวแทนของข้าราชการธรรมดาที่ยึดมั่นอยู่ในความดี ความงาม

การที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดครั้งนี้ย่อมก่อให้เกิดความยินดีในหมู่ข้าราชการไทยธรรมดาทั้งหลายโดยทั่วไปเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี

ประการที่สองคุณบังอร เป็น หญิงไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดอันมีเกียรตินี้และเป็นคนแรกที่ได้รับตำแหน่งซี 11 ซึ่งย่อมเป็นศักดิ์ศรีแก่หญิงไทยทั้งชาติเป็นการสร้างกำลังใจแก่หญิงไทยทั้งปวงไม่ว่าจะทำงานในหน้าที่ใด

ประการสุดท้ายการแต่งตั้งคุณบังอรเป็นเลขาธิการรัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดเท่าเทียมกับสถาบันบริหารและตุลาการครั้งนี้อาจจะเป็นเลขาธิการหญิงคนแรกของโลกฉะนั้นข่าวนี้อาจเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นช่วงทศวรรษสตรีที่องค์การสหประชาชาติและประเทศทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองอยู่ในปัจจุบันการแต่งตั้งสตรีเป็นประมุขข้าราชการนิติบัญญัติความหมายยิ่งกว่าการประกาศเจตนารมณ์ประการใด ๆ ทั้งสิ้น

ฉะนั้น “คุณบังอร” จึงเป็นตัวแทนแห่งนโยบายสังคมนิยมของบ้านเมืองไทยที่ให้การรับรองในความเป็นมนุษย์ของหญิงเท่าเทียมกับชายเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของคนไทยและชาติไทยไปทั่วโลก

ในยามที่ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองกำลังคุกคามประชาชนคนธรรมดาทั้งหลายอย่างทุกวันนี้และมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามหาผลประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้องอย่างไม่หยุดยั้งขำดีขำวมงคลอย่างข้างต้นเป็นเรื่องช่วยขโลมใจคนไทยธรรมดาทั้งหลายให้มีกำลังใจสามารถทำงานในหน้าที่ของคนต่อไป

ขำดีขำวมงคลก็คืออาการป่วยของท่านนายฯ เปรมดีขึ้นและจะออกจากโรงพยาบาลกลับไปทำงานในไม่ช้า นายฯ เปรมก็เหมือนกับชาวผ่อง-ทองใบ-บังอรคือเป็นตัวแทนของคนไทยส่วนใหญ่ที่มีชีวิตเรียบง่ายธรรมดาสร้างตัวด้วยลำแข้งในฐานะนักการเมืองนายฯ เปรมเป็นตัวแทนของนักการเมืองที่สุจริต จริจใจ ซึ่งขาดแคลนในบ้านเมือง

ฉะนั้นมีอะไรที่กระทบนายฯ เปรมคนไทยส่วนใหญ่เป็นห่วงเป็นใย

นี้แหละธาตุแท้ของคนไทยธรรมดาทั้งหลาย

บทความหน้า 5 หนังสือพิมพ์มติชนรายวันวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2527